



คำสั่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กองบัญชาการกองทัพไทย

(เฉพาะ)

ที่ ๑ /๖๔

เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กองบัญชาการกองทัพไทย

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้กำหนดให้การจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามกฎหมาย บรูณาการเข้ากับกลไกรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประชาชนสามารถร้องเรียนต่อผู้ประกอบกิจการรายนั้นได้โดยตรง และสามารถร้องเรียนมายังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นไปตาม มาตรฐานทางจริยธรรม จึงกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อให้ผู้จัดรายการ ผู้จัดรายการร่วม ผู้ร่วมจัดรายการ เจ้าหน้าที่และกำลังพลของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กองบัญชาการกองทัพไทย ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศและมีทัศนคติที่ดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาติ เพื่อสร้างสรรค์สังคม ตลอดจนค่านิยมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

๓. เคารพในสิทธิเสรีภาพและทรัพย์สินทางปัญญา

๔. การจัดรายการให้มีระดับความเหมาะสม โดยไม่มีความรุนแรงเกินระดับที่กำหนด รวมทั้งปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยง และปกป้องเด็กที่ปรากฏในสื่อ

๕. เสนอภาพข่าวที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ได้ใช้การตัดต่อเพื่อบิดเบือนข้อมูลในการนำเสนอ ต้องมาจากแหล่งข่าวที่ถูกต้อง เทียงตรง ครบถ้วน เป็นธรรมกับทุกฝ่าย มีความอิสระทางวิชาชีพ มีมาตรการป้องกันการนำเสนอภาพที่ไม่เหมาะสม กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๖. การใช้ภาษาจะต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรุนแรง เข้าข่ายลามกอนาจาร ยั่วเยาะทางเพศ หรือสร้างความเกลียดชัง ขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรม การกระทำอันขัดต่อหลักมนุษยธรรมและละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๗. การสนับสนุนให้มีการเปิดพื้นที่สาธารณะ ข่าวสารสาธารณะ และในเหตุการณ์สาธารณะที่สำคัญ รวมทั้งเสนอข่าวที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียม

/หากตรวจพบว่า...

หากตรวจพบว่าผู้จัดรายการ ผู้จัดรายการร่วม ผู้ร่วมจัดรายการ เจ้าหน้าที่และกำลังพลของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กองบัญชาการกองทัพไทย ไม่จัดรายการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมขั้นต้น สามารถร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ-
โทรคมนาคม กองบัญชาการกองทัพไทย

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย จะมีคณะกรรมการบริหารงานกิจการวิทยุกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจสอบการจัดรายการการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กำหนด หากพบว่าเป็นข้าราชการของ
กองบัญชาการกองทัพไทย จะตั้งกรรมการพิจารณาและมีบทลงโทษทางวินัยทหารต่อไป หากพบว่าเป็นเจ้าหน้าที่พลเรือน
จะตั้งกรรมการพิจารณา และมีบทลงโทษที่จะขอพัก ขอร้องรับการจัดรายการ หรือยกเลิกสัญญาตาม
ความเหมาะสมต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

พล.อ. 

(เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์)

ผบ.ทสส./ประธาน กสท.บก.ทท.

สง.กสท.บก.ทท.